

MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với vai trò là cầu nối, MTTQ các cấp huyện Quỳnh Phụ đã phát huy tốt quyền làm chủ, tổ chức tập hợp, đoàn kết, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đấu ấn từ các cuộc vận động

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, MTTQ huyện Quỳnh Phụ và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động tới từng xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ huyện cũng luôn chú trọng đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được xây dựng và củng cố vững chắc; đời sống người dân từng bước khởi sắc, diện mạo nông thôn và đô thị huyện không ngừng phát triển, đổi mới và giàu đẹp.

Một trong những dấu ấn lớn của công tác mặt trận huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ qua là tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trong đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng... Quá trình triển khai thực hiện, mặt trận, các đoàn thể tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân địa phương, từ đó tham mưu cho huyện ban hành các cơ chế hỗ trợ mới, giúp các địa phương sớm về đích; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương ủng hộ về nguồn lực, chung sức hoàn thành các tiêu chí. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc góp quỹ sử dụng đất không đòi lại để cải



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo xã Đông Tiến.

tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, các công trình công cộng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động trên 4.600 hộ gia đình góp gần 40ha đất các loại với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hàng chục km đường tỉnh, đường huyện và các công trình công cộng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đến nay Quỳnh Phụ có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Để hỗ trợ các địa phương trong việc giữ gìn cảnh quan, năm 2024 huyện hỗ trợ các đoàn thể 60 triệu đồng; mỗi xã, thị trấn 30 triệu đồng, 5 máy cắt cỏ để vệ sinh môi trường. Cùng với xây dựng NTM, 100% các thôn, tổ dân phố trong huyện tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó trong nhân dân và giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Với vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, nhiệm kỳ

qua, MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 5 năm qua, MTTQ huyện đã tổ chức gần 5.000 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với trên 300.000 lượt cử tri tham dự; tổ chức 381 hội nghị tiếp xúc, đối thoại ở cấp huyện và xã, qua đó trình bày tâm tư, nguyện vọng của bản thân, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc trong công đồng dân cư, góp phần giảm thiểu các mâu thuẫn xã hội, giảm đơn thư khiếu kiện, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện luôn duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động vận động ủng hộ người nghèo. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp

trong huyện đã vận động được 5,5 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"; trên 20,5 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn vận động này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 130 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; tặng trên 50.000 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, nạn nhân da cam, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2023 xuống còn 2,49%. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động được 10,5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Vững tin cho nhiệm kỳ mới

Những dấu ấn đậm nét đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp trong huyện đối với sự phát triển toàn diện của huyện. Điều này góp phần củng cố thêm niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện đối

với MTTQ các cấp. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân, đặc biệt là hướng về cơ sở. Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã được chú trọng và phát huy hiệu quả. Điều đó được thể hiện qua việc tập hợp, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong 2 năm (2021, 2023), Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu của tỉnh.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Quỳnh Phụ phấn đấu huy động nguồn lực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" hai cấp đạt trên 2,5 tỷ đồng; 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; duy trì nội dung giám sát, phản biện, thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân... Để hoàn thành mục tiêu, theo ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: MTTQ các cấp trong huyện tăng cường củng cố tổ chức, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Quỳnh Phụ phát triển nhanh, bền vững.

NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh



Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tập hợp, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua với sự tham gia của MTTQ đã mang lại hiệu quả cao, trở thành điểm sáng để các địa phương trong và ngoài tỉnh đến học tập, điển hình như phong trào nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác vệ sinh môi trường... Đây sẽ là động lực để MTTQ huyện Quỳnh Phụ vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Giang Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ



Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã khẳng định được vai trò là cầu nối các tổ chức, đoàn thể của huyện trong việc huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua MTTQ huyện, hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, xây nhà mới; hàng chục nghìn suất quà tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn MTTQ

các cấp trong huyện tiếp tục phát huy năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cùng với các tổ chức, đoàn thể của huyện triển khai nhiều hoạt động hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Định, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ)



Sau 30 năm sống trong căn nhà xuống cấp, nhờ Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ vận động nguồn kinh phí, gia đình tôi đã được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới lại căn nhà. Tháng 3/2024, căn nhà khang trang hoàn thành, tôi và người thân trong gia đình rất vui mừng, biết ơn sự quan tâm của MTTQ các cấp và các tổ chức, đoàn thể đã luôn chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trong những lúc khó khăn.

ANH THƠ



Từ nguồn kinh phí vận động của MTTQ các cấp huyện Quỳnh Phụ, nhiều hộ nghèo được sống trong những căn nhà khang trang, kiên cố.

ĐÔNG HUNG

Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp cải cách hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Theo giấy hẹn, chị Đặng Thị Thiêm, xã Liên Giang đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng lấy kết quả rút bảo hiểm xã hội một lần. Chị Thiêm cho biết: Tôi lên đây mà cứ lo không biết thủ tục giải quyết có nhanh không nhưng lại được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm. Nếu trước đây nộp hồ sơ trực tiếp thì nay việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đều trực tuyến, diễn ra rất nhanh, thuận tiện. Tôi chỉ phải chờ một lúc là lấy được kết quả. Năm 2023, dù số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nhiều hơn so với năm trước nhưng 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. 3 tháng đầu năm 2024, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận, giải quyết 761 hồ sơ thì có trên 97% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết 709 hồ sơ, còn lại đang trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Đạt được kết quả trên là do UBND huyện đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội dung, công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đúng trình tự, thủ tục và các yêu

cầu hồ sơ có liên quan để giải quyết. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức được nâng lên, mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc. Ông Nguyễn Duy Du, Phó Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện chia sẻ: Khối lượng công việc và thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai ngày càng tăng, cần nhiều thời gian, nhiều đơn vị liên quan cùng vào cuộc mới giải quyết được. Mặc dù các TTHC đã được niêm yết công khai, minh bạch, tư vấn, hướng dẫn để nộp trực tuyến song vẫn có nhiều người chưa biết cách thực hiện, cán bộ vẫn phải mất nhiều thời gian hướng dẫn. Hy vọng sau một thời gian người dân làm quen sẽ tự nộp hồ sơ trực tuyến để chúng tôi đỡ vất vả mà người dân cũng đỡ phải đi lại nhiều.

Kết quả giải quyết TTHC được lấy làm thước đo để các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Tư pháp thị trấn Đông Hưng cho biết: Năm 2023, bộ phận một cửa của thị trấn tiếp nhận, giải quyết 1.674



Người dân đến bộ phận một cửa thị trấn Đông Hưng được cán bộ đón tiếp niềm nở, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn.

TTHC thì lĩnh vực tư pháp là 1.621 hồ sơ. 3 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực tư pháp tiếp nhận 262/270 hồ sơ. Không chỉ có lượng hồ sơ nhiều nhất mà hầu

hết hồ sơ lĩnh vực tư pháp đều giải quyết trong ngày. Để hoàn thành nhiệm vụ, mang tới sự hài lòng cho người dân, chúng tôi luôn tuân thủ phương châm

"làm hết việc chứ không làm hết giờ", luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch.

Năm 2023, toàn huyện Đông Hưng tiếp nhận 88.893 hồ sơ, trong đó trực tuyến 8.964 hồ sơ; đã giải quyết 88.775 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang trong hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. 3 tháng đầu năm 2024, toàn huyện tiếp nhận 3.657 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 3.581 hồ sơ, đã giải quyết 3.599 hồ sơ.

Với phương châm tăng cường công khai giải quyết TTHC trên cả 3 phương diện: thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí, UBND huyện Đông Hưng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả cấp huyện và cấp xã, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham dự các lớp tập huấn về chuyển đổi số, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC để áp dụng vào thực tiễn công việc. Niềm yết công khai, cập nhật đầy đủ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn, tổ chức thực hiện đúng. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, trên

các phương tiện khác nhau. Anh Phạm Văn Tiến, xã An Châu cho biết: Vừa qua, tôi có mua xe ô tô tải để chở hàng cần đăng ký, cấp biển số xe lần đầu. Thay vì phải đến bộ phận một cửa của Công an huyện, tôi chỉ cần vào Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thủ tục theo các bước có hướng dẫn tỉ mỉ cách thức kê khai, điền thông tin. Thời gian giải quyết đã rút ngắn hơn trước, việc nộp phí đều được công khai, minh bạch. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp chủ động hơn thay vì phải mất công, mất thời gian chờ đợi như trước đây. Thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm cải thiện thứ hạng về các chỉ số cải cách hành chính, nâng chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó tạo động lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư lập các cụm công nghiệp, tạo sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

HIẾU NGHĨA